



มร.ลป. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานงานบุญ "ประเพณีตานก๋วยสลาก"

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ศร.วิทยา จันทรศิลา นายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานงานบุญ "ประเพณีตานก๋วยสลาก" กว่า 300 คน ณ ศาลาพระพุทธรูปพิทยางารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีเส้นสลากจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารวมทั้งสิ้น 264 เส้น และมีกัณฑ์ต้นหงส์ 14 ต้น



ประเพณีตานก๋วยสลาก หรือประเพณีกันข้าวสลาก เป็นประเพณีทำบุญโดยมีได้เลือกเจาะจงพระภิกษุสามเณรรูปใดรูปหนึ่งของชาวบ้านล้านนา ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับประเพณีถวายสลากภัตของชาวไทยภาคกลาง หากทางล้านนา นิยมเป็นการทำบุญจุดปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก ปกป้องคุ้มครอง ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้มีพระสงฆ์ร่วมประเพณีตานก๋วยสลากจาก 13 วัด ประกอบด้วย วัดหัวฝาย วัดกล้วยหลวง วัดมอนธาตุ (กล้วยแพะ) วัดพระเจ้านั่งแท่น วัดกาดเมฆ วัดศรีหมวดเกล้า วัดบ้านร้อง วัดเข้าหมู่ วัดหนองหัวหอก วัดปกสนุกเหนือ วัดลำปางกลางตะวันออก และวัดชมพูหลวง





มร.ลพ. ปชส.หลักสูตร ในงานเปิดโลกอาชีพและการศึกษาต่อ "SBY Open mind open the world 2024" ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน



ผศ.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รจเรจ นันตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อ.เกษตร วงศ์อุปราช หัวหน้างานประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ อ.วรินทร์ ชอกหอม อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพและการศึกษาต่อ "SBY Open mind open the world 2024" เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ณ หอประชุมเฉลิมราชย์ (ครบรอบ 90 ปี ส่วนบุญฯ) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้รับความสนใจจากนักเรียนกว่า 300 คน



กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาข้อมูลในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) รอบเพิ่มสะสมผลงาน/โควตา ในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 13 กันยายน 2567 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 - 237399 ต่อ 5162 หรือ 086-4215760 ในวันและเวลาราชการ



TOP UNIVERSITIES IN THAILAND
by UniRank : August 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อันดับที่ **2** ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

อันดับที่ **5** ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย

อันดับที่ **40** ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย

ผลการจัดอันดับความนิยมของสถาบันอุดมศึกษา บนพื้นฐานการติดตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย | ที่มา : www.4icu.org/th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พร้อมส่งกำลังใจ

ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือให้ปลอดภัย และขอให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมนี้ ในเวลาเร็ว



มร.ลป. จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน



เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์ที่รัฐ โดยมี อ.อุษา ไบสธทอง ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 105 คน



สำหรับการปฐมนิเทศ ฯ ครั้งนี้ สำนักงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเกิดเป็นทักษะ ทั้งด้าน “Hard Skills & Soft Skills” ที่สถานประกอบการต้องการ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงาน ก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา และหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และสำนักงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การปฐมนิเทศ ฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเสกฐ์ฐวดี หนูมคำ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารองค์กร บริษัท กรีนแคปิตอล จำกัด และอาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยฯ มร.ลป. จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองและสันติวิธีศึกษาในงานพัฒนาชุมชน



เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 ผศ.กิ่งแก้ว ทิศตึง พร้อมด้วย ผศ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษา จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองและสันติวิธีศึกษาในงานพัฒนาชุมชน ณ ชุมชนบ้านกลาง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กิจกรรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการความรู้ในรายวิชา สิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา รายวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการพึ่งตนเอง และรายวิชาสันติวิธีศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิชุมชน และสถานการณ์ความขัดแย้งภายในชุมชนภายใต้บริบทของการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่า ผ่านการทำโรหมุนเวียนของพี่น้องปกาเกอญอ โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาติ รักษ์สองพล ผู้ใหญ่บ้านบ้านกลาง และคณะ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 29 คน





สวท. มร.ลพ. ร่วมประชุมกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital Skill)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ผศ.นราธิป วงษ์ชัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมในกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital Skill) ทั้ง 38 แห่ง ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุฑาปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มร.ภ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับผิดชอบดูแลกลุ่ม Digital Skill การประชุมในครั้งนี้ได้ระดมความคิดเห็นขอความช่วยเหลือจากสมรรถนะด้านดิจิทัล Digital Literacy การรับรองคุณภาพและมาตรฐานข้อสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม for AI (อว. for AI) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการสร้างระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยให้เป็น Education 6.0 ที่เป็นการเรียนรู้แบบ Immersive Education เป็นการศึกษาแบบไร้รอยต่อระหว่าง Offline และ Online โดยนำ AI และเมตาเวิร์ส มาช่วยในการเรียนการสอน นำมหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็น AI University กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



มร.ลพ. ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนานิสิตนักศึกษา กับการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



ผศ.เอกรัฐ อินตะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นายบัณฑิต โบล่ทอง และนายปฏิวัติ แก้วหนองยาง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนา นิสิตนักศึกษา กับการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายสุทน เฉื่อยพัก ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สพ.อว.) เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กมท.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ กมท. กับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs และแนวทางการพัฒนา กีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้บริบทการสนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาพของนักศึกษา โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วม